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(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง 

สมัยสำมัญ  สมัยท่ี ๑/ ๒๕๖๑      
วันพุธที ่ ๑๔  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง (ชั้น ๓)  
 

 
ผู้มำประชุม 

๑. นายพรศักดิ์    ละโลงสูงเนิน  ประธานสภา อบต.นากลาง 
 ๒. นายช่วง    บุตรดี   รองประธานสภา อบต.นากลาง 
 ๓. นางเฉลิมจิตต์   ฮันสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๑ 

๔. นางฐิติภัค    กะการดี   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๑ 
 ๕. นายวชิระ    เขียววิจิตร  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๒ 

๖. นายปิยวัฒน์    เสงี่ยมโคกกรวด  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๓ 
๗. นายสุริยา    ด้วงสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๓ 
๘. นายยันต์    วินิจนัยภาค  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๔ 
๙. นายวิวัฒน ์   ภูมิสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๔ 
๑๐. นายกิตติชัย  สุวรรณ์   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๕ 
๑๑. นายถนอมศักดิ์   แดบสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๕ 
๑๒. นายวิภ ู   บัลลังค์   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๗ 
๑๓. นางสาวบันหยัด   ช่วงสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๗ 

  ๑๔. นายคล้าย    ต้วมสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๘ 
๑๕. นายอดิศร  ฮะสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๘ 
๑๖. นางสมควร   บังสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๙ 
๑๗. นายสามิตร์   ศิริฤกษ์   เลขานุการสภา อบต.นากลาง 
 

ผู้ไม่มำประชุม 
๑. นายสมศักดิ์    พันเสนา   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๖ 

  

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
๑. นายถิ่น    เติบสูงเนิน  นายก อบต.นากลาง 
๒. นายระโหงษ์  โกะสูงเนิน  รองนายก อบต.นากลาง 
๓. นางดาราพร  เติบสูงเนิน  รองนายก อบต.นากลาง 
๔. นายสมภาร    โดดสูงเนิน  เลขานุการนายก อบต. 
๕. นางเสาวนีย ์  ศรีพุทธรินทร์  หัวหน้าส านักงานปลัด 
๖. นายเที่ยง  รัตนวิจิตร  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ 
๗. นายประดับ  ฉัตรสูงเนิน  ผอ.รพ.สต.นาใหญ่ 
๘. นายบุญยิ่ง  ครึนสันเทียะ  ผอ.ร.ร.บ้านนากลาง 
๙. นายอ านาจ  บริบูรณ ์  นักวิชาการศึกษา 
๑๐. นางสาวนิฤมล ไชยเทพา  นักวิชาการสาธารณสุข 



๒ 

๑๑. นายประกอบ สอนใหม่  ผอ.ร.ร.บ้านนาใหญ่ 
๑๒. นายวีสาม  ท่วมตะคุ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ 
๑๓. นายอ านาจ  เฉยชาวนา  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ 
๑๔. นางประพฤติ วงษ์แวงน้อย  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ 
๑๕. นางฉวีวรรณ โกะสูงเนิน  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙ 
๑๖. นายชูเกียรติ  ยศสูงเนิน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
๑๗. อ.ดร.อภิชน  วัชเรนทร์วงศ์  ตัวแทน มทส. 

 
เริ่มประชุมเวลำ  ๑๓.๓๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว (ครบองค์ประชุม) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลางจุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์และกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๑.๑ เรื่อง ขอแจ้งที่ประชุมว่า มีกรณีผู้ใจบุญชื่อ นายเสริม  เนย  
(ประธานสภา อบต.นากลาง)    สูงเนิน อยู่ที่หมู่ที่ ๒  ต าบลนากลาง ได้มีความประสงค์บริจาคท่ีดิน

เป็นโฉนด จ านวน ๑ งาน ให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนากลาง เพ่ือใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ เช่น ศูนย์     
อปพร., ตู้ยาม หรืออ่ืน ๆ ขณะนี้อยู่ ในระหว่างแบ่งแยกของ
ส านักงานที่ดิน จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมและ อบต.นากลาง ควรมี    
โล่ประกาศเกียรติคุณเพ่ือเชิดชูความดีความเสียสละเพ่ือสังคม
ส่วนรวมด้วย  

ที่ประชุมสภา ฯ - รบัทราบ 
 ๑.๒ เรื่อง ขอแจ้งว่าขณะนี้ อบต.นากลาง ได้ขยายไฟฟ้าและติดตั้ง

โคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ  และขยายเขตประปา หมู่  ๒      
บ้านนาใหญ่  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรของ     
คุ้มหลังโรงเรียนบ้านนาใหญ่จ านวนหลายครอบครัว  ทั้งไฟฟ้าไม่มี
ใช้และขาดแคลนน้ า 

ทีป่ระชุมสภา ฯ - รับทราบ 
 ๑.๓ เรื่องจากส่วนราชการอ่ืน ๆ และผู้เข้าร่วมประชุมสภา ฯ 

ตามล าดับ เชิญ 
นายเที่ยง  รัตนวิจิตร - ขอแจ้งข่าวงานปฏิบัติธรรมประจ าปี ๒๕๖๑ วัดห้วยตะคร้อ 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓)      หมู่ ๓  ต าบลนากลาง  ก าหนดจัดงานในวันที่   ๒๕  มีนาคม  

๒๕๖๑  โดยอดีตผู้ว่า ฯ นายธงชัย  ลืออดุลย์ เป็นประธาน      
ฝ่ายฆราวาส ณ วัดห้วยตะคร้อ  เชิญทุกท่านท าบุญร่วมกัน 

นางประพฤติ  วงษ์แวงน้อย - ขอแจ้งข่าววัดนากลางโดยเจ้าอาวาสขอแรงและได้ว่าจ้างงาน  
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕)        รื้อถอนศาลาหลังเดิม  เพ่ือจะก่อสร้างศาลาหลังใหม่ ท่านใดพอจะ

มี เวลาก็ ไปออกแรงช่วยกันได้  ช่วงสัปดาห์หน้ าเป็นต้นไปที่        
วัดนากลาง 

นายอ านาจ  เฉยชาวนา - ไม่มีข้อราชการแจ้ง 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘)     
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นางฉวีวรรณ  โกะสูงเนิน - ไม่มีข้อราชการแจ้ง 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙)      
นายประดับ  ฉัตรสูงเนิน - การเขียนแบบงานก่อสร้างของ รพ.สต.นาใหญ่ อาจจะต้องขอ 
(ผอ.รพ.สต.นาใหญ่) ความกรุณาช่าง อบต.นากลาง ในการเขียนแบบและต้องเร่งรัดด้วย 
 - การวิ่งรวมพลเพ่ือหาทุนสร้างการแพทย์แผนไทยได้งบเพ่ิม 

๔๐,๐๐๐.-บาท 
 - กรณีการป้องกันและควบคุมโรค หากเกิดโรคต่าง ๆ ขึ้น ให้รีบ

แจ้ง รพ.สต. หรือโรงพยาบาลโดยด่วน เพราะปัจจุบันมีการระบาด
ของโรคต่าง ๆ 

นายประกอบ  สอนใหม่ - บางกรณีกระผมก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือ เข้าร่วมกิจกรรม 
(ผอ.ร.ร.บ้านนาใหญ่) เพราะติดประชุมที่ส านักงานเขตเขามอบหมายมา ๒ ต าแหน่ง คือ

เป็นผู้ประสานศูนย์และประธานเครือข่าย  ก็หลังมารับต าแหน่ง
ใหม่ก็พร้อมจะร่วมมือทุกกิจกรรมกับท้องถิ่นและผู้น าทุกส่วนของ     
นากลาง 

 - ขอขอบคุณการจัดงานวันเด็ก อบต.นากลาง ให้การสนับสนุน
โรงเรียนบ้านนาใหญ่เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

นายบุญยิ่ง  ครึนสันเทียะ - กระผมขอติดตามทวงถามเรื่องที่ฝากฝ่ายบริหารและสภา ฯ   
(ผอ.ร.ร.บ้านนากลาง)  แห่งนี้ไว้ คือ 
 ๑. เรื่องติดตาม 
  ๑.๑ วงเวียนมรณะ มีอุบัติเหตุบริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์  

ย่าโมของเราเป็นสัญญาณบอกเหตุควรจัดเป็นวงเวียนให้ดี 
  ๑.๒ อยากขอถนนจากปากทางนากลางมาศูนย์เด็กเล็ก

การจราจรสับสน รถสัญจรไป - มา อันตรายมาก 
  ๑.๓ ผมอยากให้รั้ว อบต.นากลาง เดิมไม่ต้องติดประกาศ

ใด ๆ ทั้งสิ้นควรมีมาตรการห้ามติดป้ายใด ๆ ตามรั้ว 
  ๑.๔ ฝากตลาดชุมชน ต าบลนากลาง กรณีคนอยากจะขาย

สินค้าจะท าอย่างไร ติดต่อใคร ขั้นตอนเป็นอย่างไร ใครมีสิทธิขาย
ได้หรือไม่ได ้

  ๑.๕ ขอฝากประชาสัมพันธ์งานโรงเรียนบ้านนากลาง 
  - วันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  สอบที่ โรงเรียนบ้าน      

นากลาง 
  - วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ สอบ NT ระดับชาติ 
  - วันที่ ๑๒ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นสัปดาห์วันวัดผล

ปลายปี และมีงานศึกษาดูงานต่ออีก 
  - และปัจจุบันมีนักเลง เด็กเกเรเข้าไปในโรงเรียน สร้าง

ความน่ากลัวให้เด็กนักเรียนและลูกหลาน  โดยเฉพาะช่วงวันหยุด
ควรเฝ้าระวังและเป็นหูตาด้วย เกรงว่าอาจมีส่งเสพติดเก่ียวข้อง 

นายอ านาจ  บริบูรณ์ - ขอแจ้งข่าวและปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและ 
(นักวิชาการศึกษา) วัฒนธรรม ดังนี้ 
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  ๑. วันที่ ๒๒ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาฟุตซอลของเด็กและเยาวชน 

  ๒. วันที่ ๒๒ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ มีการเตรียมสถานที่
และร าบวงสรวงงานอนุสาวรีย์ย่าโม ปี ๒๕๖๑ 

  ๓. วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ มีงานปฏิบัติธรรม ณ วัดห้วย
ตะคร้อ หมู่ ๓ 

  ๔. วันที่  ๓๑ มีนาคม ถึง ๘ เมษายน ๒๕๖๑ มีงาน      
นากลางเกมส์ ครั้งที่ ๑๖ ณ สนามกีฬา อบต.นากลาง 

 - ขอแจ้งการจัดงานวันเด็กที่ผ่านมา ดังนี้ 
  - งบประมาณ รายรับ – รายจ่าย ดังนี้ 
 รายรับ  

๑. ได้รับบริจาค   เป็นเงิน          ๒๓,๕๐๐.-บาท 
  ๒. เบิกจ่ายจาก อบต.   เป็นเงิน          ๓๙,๐๐๐.-บาท 
     รวมรายรับ      ๕๓,๕๐๐.-บาท 
 รายจ่าย  
  - มอบเงินให้ ร.ร.บ้านนาใหญ่  เป็นเงิน ๘,๕๐๐.-บาท 
  - มอบเงินให้ ร.ร.บ้านห้วยตะคร้อ  เป็นเงิน ๒,๕๐๐.-บาท

 - จัดหาถุง    เป็นเงิน    ๒๐๐.-บาท 
  - จัดซื้อขนม    เป็นเงิน ๑,๐๐๐.-บาท 
  - จัดซื้อวัสดุเล่นเกมส์    เป็นเงิน    ๙๐๐.-บาท 
  - มอบโรงเรียนบ้านนากลาง       เป็นเงิน ๔๐,๒๐๐.-บาท 
นางสาวณัฐยา  ข่ายกระโทก - รายงานสถานะการเงินและการคลัง ของ อบต.นากลาง ดังนี้   
(ผอ.กองคลัง)    ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
  - รายรับ           ๑๗,๑๘๖,๗๘๑.๙๙.-บาท 
  - รายจ่าย                          ๑๐,๔๓๘,๕๗๔.๙๒.-บาท 
  - เงินสะสมทั้งสิ้น                  ๑๖,๕๔๗,๖๗๓.๘๖.-บาท 
  - เงินทุนส ารองสะสม             ๒๐,๒๕๐,๒๔๐.๘๘.-บาท 
  หมายเหตุ ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
  จากยอด ๑๖,๕๔๗,๖๗๓.๘๖.-บาท 
  หลังจากกันเงินไว้ตามระเบียบ ฯ แล้ว คงเหลือเงินสะสม  

ที่น าไปใช้จ่ายได้เป็นเงิน  ๙,๓๒๗,๓๖๑.๓๗.-บาท 
ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ 
นางสาวนิฤมล  ไชยเทพา - ขอแจ้งก าหนดการโดยกองสาธารณสุข จะด าเนินโครงการ 
(นักวิชาการสาธารณสุข) ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๑ นี้ 
นายรัฐนันท์  พงศ์อ ามาตย์ - ขอแจ้งกรณี หจก.สุพรรณี มาด าเนินการก่อสร้างถนนและวางท่อ 
(ผอ.กองช่าง) ระบายน้ าในความรับผิดชอบของ อบต.นากลาง แต่เนื่องจากถนน

และร่องระบายน้ าช ารุด อบต.นากลาง จึงคืนเงินไม่ได้ โดยแจ้งให้
คู่สัญญาเข้าซ่อมแซมแต่คู่สัญญาไม่มาซ่อมแซม  จึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป 



๕ 

นางเสาวนีย์  ศรีพุทธรินทร์ - ส านักงานปลัด 
(หัวหน้าส านักงานปลัด)  - จะด าเนินการตามโครงการส่งเสริมอาชีพ จ านวน      

๕๐ คน 
  - งานพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมอาชีพ จ านวน ๕๐ คน 
  รวม ๒ โครงการ ๑๐๐ คน จะด าเนินการตามโครงการใน

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์เรียนรู้ ต าบลหมื่นไวย อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา 

  - ส านักงานอัยการสีคิ้ว จะอบรมสมาชิกศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทชุมชน ต าบลนากลาง ในวันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
เป้าหมาย ๑๑๐ คน 

นายมงคล  หกกระโทก - ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ จะเป็นวันท้องถิ่นไทย จึงมีการร่วม 
(รองปลัด อบต.นากลาง) กิจกรรมของทุก อปท. อบต. ๑๑ แห่ง เทศบาล ๒ แห่ง รวม ๑๓ 

แห่ง ในเขตอ าเภอสูงเนิน โดยจะมีการจัดกิจกรรม เช่น อ่านสาร
ท้องถิ่นไทย, การแข่งขันกีฬาสีของทุกท้องถิ่น และมีการพบปะ
สังสรรค์ ก็ขอเชิญชวนผู้บริหารท้องถิ่น ส.อบต.ทุกท่าน เข้าร่วม
กิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนสูงเนิน 

อ.ดร.อภิชน  วัชเรนทร์วงศ์ - กรณี อบต.นากลาง มีความสนใจให้ มทส. ศึกษาความเหมาะสม 
(ตัวแทน มทส.) และความเป็นไปได้โครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า ขณะนี้

อยู่ในระหว่างการท าเอกสารความเหมาะสมและความเป็นไปได้ซึ่ง
กระผมมีขอแจ้งความคืบหน้า 

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ 
นายสามิตร์  ศิริฤกษ ์ - ขอฝากท่านก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ส.อบต.ทุกหมู่บ้าน 
(ปลัด อบต.นากลาง)      ในฐานะท่านเป็นผู้น าท้องถิ่นและท้องที่ ได้โปรดดูและประชาชนใน

หมู่บ้านของท่านด้วย ดังนี้ 
  ๑. ขณะนี้ใกล้เข้าฤดูแล้วให้ระวังอัคคีภัย ไฟไหม้ทรัพย์สิน

บ้านเรือนประชาชน หากมีเหตุให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่  ปภ.อบต.     
นากลาง โดยด่วน 

  ๒. ให้ส ารวจปัญหาภัยแล้งโดยเฉพาะประชาชนขาดน้ ากิน
น้ าใช้ในฤดูแล้ง หากราษฎรร้องเรียนก็จะถือว่าท้องถิ่นท้องที่ไม่
ดูแลประชาชนจะเป็นการละเลยการบ าบัดทุกข์ของประชาชน 

  ๓. ให้ระวังโรคไข้เลือดออกระบาดทุกปี และช่วงฤดูร้อน
สถิติโรคท้องร่วงมากควรกินร้อน ช้อนกลาง และประชาสัมพันธ์
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วย เพราะจะมาช่วงฤดูแล้งจะเป็นโรค
มากควรป้องกันโดยฉีดวัคซีนให้สุนัข แมว โดยให้ อสปม. ประจ า
หมู่บ้านเฝ้าระวังด้วย 

  ๔. ถนนวงเวียนย่าโม (มอบ ผอ.กองช่าง) ตอบค าหารือไว้ 
นายรัฐนันท์  พงศ์อ ามาตย์ - สภาพถนนไม่สัญจรมาตรงบริเวณอนุสาวรีย์ย่าโมโดยสภาพจึง 
(ผอ.กองช่าง) เป็นวงเวียนไม่ได้ ควรปรับสภาพพ้ืนที่หากจะให้เกิดวงเวียน 
ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ 
 



๖ 

 
ระเบียบวำระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 
นายพรศักดิ ์ ละโลงสูงเนิน ๒.๑ ในการประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)      ๔/ ๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (รายละเอียด

ปรากฏตามส าเนาเอกสารรายงานการประชุม ฯ)  มีสมาชิกท่านใด
จะเสนอแก้ไข หรือไม่  ถ้าไม่มีกระผมขอมติสภา ฯ ว่าจะรับรอง
รายงานการประชุมสภา ฯ ครั้งที่แล้วหรือไม่  ท่านใดรับรอง     
โปรดยกมือ 

มติสภาฯ  - รับรองเสียงเป็นเอกฉันท ์
 

ระเบียบวำระท่ี ๓   เรื่องกระทู้ถำม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ไม่มี - 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  
ที่ประชุมสภา ฯ  - รับทราบ 
 

ระเบียบวำระท่ี ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จ 
       แล้ว 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๔.๑ เรื่อง ขอตั้งกรรมการวิสามัญเพื่อสืบราคาเครื่องสูบน้ าขนาด 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)    ใหญ่ ซึ่ง อบต.นากลาง ตั้งงบในปี ๒๕๖๑ ไว้ ๖๔๐,๐๐๐.-บาท    

จึงให้กรรมการโดยสมาชิกสภา อบต. และข้าราชการไปสืบหา
คุณลักษณะราคาที่เหมาะสมเพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและน า
ครุภัณฑ์มาใช้งานต่อจริง ๆ และเกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน 
เช่น น้ าท่วม ภัยแล้ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ขอเสนอ        
๕ ท่าน ประกอบด้วยสมาชิก ๓ ท่าน ข้าราชการท้องถิ่น ๒ ท่าน 
รวม ๕ ท่าน เชิญเสนอ 

นายคล้าย  ต้วมสูงเนิน - เสนอ นายวชิระ  เขียววิจิตร (ส.อบต. หมู่ ๒) 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘)  นางสาวบันหยัด  ช่วงสูงเนิน (ส.อบต. หมู่ ๗) ผู้รับรอง 
   นางฐิติภัค  กะการดี (ส.อบต. หมู่ ๑)    ผู้รับรอง 
 นางฐิติภัค  กะการด ี - เสนอ นายวิภู  บัลลังค์ (ส.อบต. หมู่ ๗) 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑)  นายกิตติชัย  บัลลังค์ (ส.อบต. หมู่ ๕)    ผู้รับรอง 
   นายถนอมศักดิ์  แดบสูงเนิน (ส.อบต. หมู่ ๕) ผู้รับรอง 
นางสาวบันหยัด  ช่วงสูงเนิน - เสนอ นายยันต์  วินิจนัยภาค (ส.อบต. หมู่ ๔) 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗)  นายอดิศร  ฮะสูงเนิน (ส.อบต. หมู่ ๘)    ผู้รับรอง 
   นายคล้าย  ต้วมสูงเนิน (ส.อบต. หมู่ ๙)    ผู้รับรอง 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - เพ่ือให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ ในการตรวจสอบให้แต่งตั้ง 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)    ข้าราชการ อบต.นากลาง เกี่ยวข้องอีก ๒ ท่าน (ทีป่ระชุมเห็นชอบ) 
   ที่ประชุมสภา ฯ มอบให้รองปลัดมงคล  หกกระโทก    

และนางสาวทิพวรรณ  นมเฟือง เป็นกรรมการร่วมสืบราคา
ตรวจสอบครุภัณฑ์ เพ่ือให้คุณลักษณะที่ถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบัญญัติต่อไป 



๗ 

ที่ประชุมสภา ฯ  - รับทราบ และแจ้งให้คณะกรรมการได้นัดหมายวัน เวลา เพ่ือไป
สืบราคา คุณลักษณะเครื่องสูบน้ าอีกครั้งหนึ่ง 

 

ระเบียบวำระท่ี ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ (พิจำรณำด ำเนินกำร) 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๕.๑ ญัตติเรื่อง การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) ประกอบงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีรายการเสนอขอโอนหลาย

รายการเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
นากลาง  

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - ด้วยส านัก กองต่าง ๆ มีการด าเนินการตามระเบียบกฎหมาย 
(นายก อบต.นากลาง) แล้วแต่บางรายการในข้อบัญญัติ ฯ ๒๕๖๑ บางรายการไม่เพียงพอ

ต่อการใช้จ่าย บางรายการไม่เหมาะสมและบางรายการไม่ ได้ตั้ง
จ่ายไว้ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างเรียบร้อย     
จึงเสนอขอโอนงบประมาณ ซึ่งเกี่ยวแก่ครุภัณฑ์โดยเป็นอ านาจของ
สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ เชิญ และมอบแต่ละกอง/ส่วน ชี้แจง
รายการโอนและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง พร้อมเหตุผล เชิญ 

นายสามิตร์  ศิริฤกษ ์ - ส ำนักงำนปลัด  (ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง) 
(ปลัด อบต.นากลาง) รำยกำรที่ ๑ ค่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท 
   เดิมค าชี้แจง 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 

(ขาว - ด า - สี) ความเร็ว ๒๐ แผ่น/ นาที จ านวน ๑ เครื่อง (ราคา
ตามส านักงบประมาณ ฯ ๒๕๖๐) 

   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 

(ขาว – ด า) ความเร็ว ๓๐ แผ่น/ นาที จ านวน ๑ เครื่อง (ราคาตาม
ส านักงบประมาณ ฯ ๒๕๖๑) 

   เหตุผล เครื่องเดิมจะมีความเร็วล่าช้า ไม่ทันต่อการบริหาร
ราชการท าให้เกิดการเสียเวลาในการถ่ายเอกสาร 

มติที่ประชุมสภา ฯ - อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงได้มติเป็นเอกฉันท์ 
นางสาวณัฐยา  ข่ายกระโทก - กองคลัง (ขออนุมัติโอนงบ ฯ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เป็นรายการใหม่) 
(ผอ.กองคลัง)  รำยกำรที่ ๒ หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   โอนตั้ งจ่าย  รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ตั้ งไว้ 

๘,๖๐๐.-บาท  เพ่ือตั้งจ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จ านวน ๒ เครื่อง (ราคาตาม
มาตรฐานบัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐) 

   หมายเหตุ  โอนจาก หมวดเงินเดือนพนักงาน (กองคลัง) 
ตั้งไว้ ๒,๓๐๐,๐๐๐.-บาท  คงเหลือ ๑,๖๒๖,๓๓๖.-บาท โอนลด 
๘,๖๐๐.-บาท คงเหลือ ๑,๖๑๗,๗๓๖.-บาท 

มติสภา ฯ  - อนุมัติให้โอนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
 
 



๘ 

นายรัฐนันท์  พงศ์อ ามาตย์ - กองช่ำง (ขออนุมัติโอนงบประมาณ ฯ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ 
(ผอ.กองช่าง)  ส านักงาน) 
  รำยกำรที่ ๓ หมวดครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
   โอนตั้งจ่าย  รายการเครื่องปรับอากาศ ตั้งไว้ ๑๗,๐๐๐.-

บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จ านวน ๑ เครื่อง 
(ราคาตามมาตรฐานบัญชีครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ๒๕๖๑) 
แบบชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู รวม
ค่าติดตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฯ ส าหรับใช้ในส านักงาน 
อบต.นากลาง กองช่าง 

   โอนลดจาก  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 
๕๐,๐๐๐.-บาท  คงเหลือ ๕๐,๐๐๐.-บาท โอนลด ๑๗,๐๐๐.-บาท  
คงเหลือถือจ่าย ๓๓,๐๐๐.-บาท 

มติสภา ฯ  - อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๕.๒ ญัตติเรื่อง การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแก้ไข 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)    เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (๒๕๖๑ – 

๒๕๖๔) 
นายถิ่น  เติบสูงเนิน - ด้วยได้รับเรื่องจากส่วนการรับผิดชอบเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(นายก อบต.นากลาง) ประกอบกับนโยบายรัฐบาลเร่งรัดให้มีการใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือ

สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในปี ๒๕๖๑  แต่จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี ๒๕๖๑ ไม่ปรากฏว่ามี
โครงการที่ราษฎรประสบปัญหาความเดือดร้อน  จึงต้องมีการแก้ไข
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนส่ง  ซึ่งแผนงานเคหะ
และชุมชน จ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดและ
โครงการดังนี้ 

  - ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๑. โครงการปรับปรุงถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อม

วางท่อระบายน้ าเริ่มต้นคนนาคม/ ขนส่ง/ จากซุ้มป้ายทางเข้า 
อบต.นากลาง และช่วงที่สองปูผิวแอสฟัลท์ติกมีส่วนผสมของ
ยางพารา งบประมาณ ๕๙๐,๐๐๐.-บาท 

   ๒. โครงการเทลาน คสล. ปรับปรุงพ้ืนที่ด้านหน้าตลาด
ชุมชน หมู่ ๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท 

   ๓. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายกุดโง้ว จากแยกไร่
นางร าพั น   บดสู งเนิ น  ไปทางกุด โง้ว  หมู่  ๑  งบประมาณ 
๘๐๐,๐๐๐.-บาท 

   ๔. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายยิ้ม - หนอง
พะยอม หมู่ ๒ งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท 

   ๕. โครงการติดตั้งราวกันตก ริมขอบทางถนนทางเข้าบ้าน
ห้วยตะคร้อ หมู่ ๓ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท 



๙ 

   ๖ . โครงการป รับป รุ งถนนหิ นคลุ ก  ซอย เสน่ ห์  ๑        
บ้านหนองบอน หมู่ ๔  งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท 

   ๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิดราง 
ซอยบ้านอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์  บ้านนากลาง หมู่ ๕  งบประมาณ 
๑,๓๐๐,๐๐๐.-บาท 

   ๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสุรเกียรติ  
เลิศธนาวิวัฒน์ บ้านนากลาง หมู่ ๕ งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐.-บาท 

   ๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่าบ่าง บ้านนาใหญ่
พัฒนา หมู่ ๖ เริ่มต้นต่อจากของเดิมบริเวณบ้านนายอนุรักษ์      
ไปทางบ้านหนองบอน หมู่ ๔ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินถมกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ติดตั้ง
ราวกันตก Guard rail ยาว ๑๒ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ฯ 
งบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐.-บาท 

   ๑๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุตาต้อง หมู่ ๗ 
สาย เข้ าบ้ านบุ ตาต้ องช่ วงคุ้ มบ้ านต่ า  บ ริ เวณ บ้ านนางปิ่ น         
เทพสูงเนิน ไปเชื่อมกับ คสล. เดิม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๘ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางถมดินกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร 
งบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐.-บาท 

   ๑๑. โครงการปรับปรุงถนนปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านนากลางสามัคคี หมู่ ๘ สายโรงเรียนบ้านนากลาง - ทางหลวง 
๒๙๐ จ านวน ๒ ช่วง รายละเอียดดังนี้ 

   ช่วงที่ ๑ เริ่มต้นจากหน้าบ้านนายวีรพงษ์  พลจันทึก กว้าง 
๖ เมตร ยาว ๒๐๗ เมตร ปูผิวแอสฟัลท์ติก หนา ๐.๐๔ เมตร 

   ช่วงที่ ๒ เริ่มต้นจากสิ้นสุดในช่วงที่ ๑ มาแล้ว ๑๗๕ เมตร 
ปูผิวกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร คิดเป็นพ้ืนที่
ปูผิวแอสฟัลท์ติกรวมไม่น้อยกว่า ๒,๖๘๘ เมตร พร้อมตีเส้นจราจร
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ฯ งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐.-บาท 

   ๑๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านนากลาง
พัฒนา หมู่ ๙ ซอยนากลางพัฒนา ๖ เชื่อมรางระบายน้ าเดิมด้าน
ทิศตะวันออก ตลาดหนองสะทอน ความกว้างปากราง ๐.๓๐ เมตร 
ความลึกราง ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพักน้ า ๒ จุด 
ความยาว ๙๐ เมตร พร้อมป้าย ฯ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท 

   ๑๓. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนากลางพัฒนา 
หมู่ ๙ สายกุดก าแพงเริ่มต้นจากไร่นางดอกจัน  เบสูงเนิน ไปทาง
กุดก าแพง รายละเอียดดังนี้ 

   - เสริมดินคันทาง กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๔๒๐ 
ลูกบาศก์เมตร (หลวม) 



๑๐ 

   - ลงหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑ ,๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ลูกบาศก์
เมตร (แน่น) 

   - วางท่อระบายน้ า คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จ านวน ๓ จุด 

รวม ๒๔ ท่อน พร้อมป้าย ฯ งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐.-บาท 
   ๑๔. โครงการขุดลอกคลองท่าดู่ บ้านนากลางพัฒนา     

หมู่ ๙  เริ่มต้นจากที่นา นางสมควร  ค าสิงห์นอกไปทางกุดก าแพง  
ระยะทางขุดลอกยาง ๑,๐๐๐ เมตร  รายละเอียดดังนี้ 

   - สภาพเดิม  ปากกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 
๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร 

   - ด าเนินการ  ขุดลอกให้มีขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ 
เมตร ก้นเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ความลึกรวม ๓.๐๐ เมตร ลาดเอียง   
๑ : ๑  คิดเป็นปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลูกบาศก์
เมตร  พร้อมป้ายโครงการ ฯ งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐.-บาท 

   ๑๕. โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สายซอย ๗ หมู่ ๑ 
งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐.-บาท 

   ๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้านผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ และเสริมดถนน คสล. ซอยนางกุหลาบ หมู่ ๒ 
งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐.-บาท 

   ๑๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปั๊มเก่า (ใกล้ร้าน
มิลค์กะมอส) เชื่อมสระบ้านนางอุไร หมู่ ๑ เชื่อม หมู่ ๔ 

   ๑๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายมิตรภาพ (ทาง
หลวง) ต่อจากโครงการเดิมตามข้อบัญญัติ ฯ ๒๕๖๑ จากหอพูลสิน 
เชื่ อม ไป ท างอนุ ส าวรี ย์ ย่ า โม  - หน องตะไก้  งบป ระมาณ 
๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หมู่ ๑, ๕, ๘, ๙) 

   ๑๙. งานปรับปรุงอาคารส านั กงาน อบต.นากลาง      
ห้องส านักงานปลัด งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐.-บาท 

   ๒๐ . โครงการต่อ เติมศูนย์  อปพร. ต าบลนากลาง 
งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐.-บาท 

   ๒๑. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านอดีตนายก
วงศธร  สาสูงเนิน เชื่อมวัดใหม่จ าปา  งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.-
บาท 

   ๒๒. งาน คสล. ขยายผิวจราจรไหล่ทางถนนหน้าตลาด
ชุมชน (รั้ว ร.ร.บ้านนากลาง หมู่ ๑) 

   รวมการแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ฯ     
ปี ๒๕๖๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน ๒๒ โครงการ 

 
 
 



๑๑ 

  - ด้านบริหารทั่วไป ขอแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฯ ในแผน   
ปี ๒๕๖๑ ดังนี้ 

   - ค่าครุภัณฑ์  ส านักงานปลัด 
   ๑. ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด เขตพ้ืนที่ต าบลนากลาง ๘ จุด 

เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท 
   ๒. ค่าจัดซื้อเต็นท์แบบกระโจม จ านวน ๔ หลัง เป็นเงิน 

๒๐,๐๐๐.-บาท 
   ๓. ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ีส าหรับห้องประชุม

เอนกประสงค์ (ชุดใหญ่) เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐.-บาท 
   ๔. ค่าจัดซื้อไมค์ส าหรับโต๊ะประชุม จ านวน ๒๐ ชุด     

เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐.-บาท 
   ๕. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค จ านวน ๒ เครื่อง เป็น

เงิน ๔๐,๐๐๐.-บาท   
   รวมแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการ ฯ ปี ๒๕๖๑ 

ด้านบริหารทั่วไป จ านวน ๕ กิจกรรม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีท่านใดจะเสนอโครงการ/ กิจกรรม/ งานใด ๆ เข้าบรรจุ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)            ในแผน ฯ หรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติว่าจะเห็นชอบในการแก้ไขเพ่ิมเติม

และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน     
ต าลบนากลาง ๔ ปี โดยเพ่ิมเติมโครงการงานในปี ๒๕๖๑ ตามที่
เสนอไปแล้ว ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 

มตสิภา ฯ  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ญัตติที่ ๕.๓ เรื่อง การพิจารณาและให้ความเห็นชอบโครงการ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)    อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
นายอนุชิต  ฮันสูงเนิน - จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลนากลางมีความประสงค์     
(ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร) จะสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการ ฯ เพ่ือเป็นการสนอง

พระราชด าริในการที่จะอนุรักษ์พันธุ์พืชของแต่ละท้องถิ่น  ซึ่งมี
กิจการตั้งแต่ปักปันพันธุ์พืช ส ารวจเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืช ปลูก
รักษาพืชพันธุ์ให้คงอยู่กับลูกหลานท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะ
เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าฝนและเป็นแหล่งอนุรักษ์อาหาร   
ยารักษาโรคและปลูกจิตส านึกให้ประชาชนหวงแหนผืนป่า และมี
ความรู้เข้าใจพันธุ์ไม้ของแต่ละท้องถิ่น ในการนี้ กรมส่งเสริมการ
ปกครองจึงเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นได้สมัครเป็นสมาชิก
โครงการ และอบต.นากลาง ก็ประสงค์จะเป็นสมาชิกโครงการ
ดังกล่าวโดยเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลางเพ่ือ
ด าเนินการตามขั้นตอนและประสานขอความเห็นชอบอนุมัติต่อ
เลขาธการส านักพระราชวังตามล าดับขั้นตอนต่อไป  โดยทาง    
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลางได้มอบหมายให้นายอนุชิต  
ฮันสูงเนิน ให้ เป็นผู้ เสนอโครงการดังกล่าวเพ่ือขออนุมัติและ
ประสานงานการด าเนินการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามโครงการ ฯ 



๑๒ 

ที่ประชุมสภา ฯ  - เห็นชอบตามที่เสนอ ฯ และทราบในหลักการของโครงการแล้ว 
เป็นเอกฉันท ์

   

ระเบียบวำระท่ี ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๖.๑ เรื่อง การหารือในการก าหนดสมัยประชุมสภา ฯ ประจ าปี 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)     ๒๕๖๑ ว่าสมควรจะมีก่ีสมัยประชุม และวันเริ่มต้นควรเป็นอย่างไร 

เชิญสมาชิก ฯ เสนอ 
นายอดิศร  ฮะสูงเนิน - ควรเหมือนกับปีที่แล้วมา คือ ๔ สมัย ประชุมสามัญ และเริ่มวันที่  
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘) ๑ - ๑๕ ของเดือน  คือ กุมภาพันธ์ , พฤษภาคม , สิงหาคม , 

พฤศจิกายน ของปี ๒๕๖๑ เหมือนปีที่แล้วมา 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีท่านใดจะเสนอเป็นการอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)    เห็นชอบให้มี ๔ สมัยประชุม และเริ่มวันที่ ๑ - ๑๕ ของเดือน   

แล ะมอบ เลข านุ ก ารสภ า ฯ  เสน อ เป็ น ป ระกาศและปิ ด
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันด้วย 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๖.๒ เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)    โครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า  ซึ่งกรณีดังกล่าวทาง

องค์กรของเราคือองค์การบริหารส่วนต าบลนากลางได้มีมติสภา ฯ 
เมื่อครั้งประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ 
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวาระที่ ๕ ญัตติ ๕.๑ เรื่อง การพิจารณ
และให้ความเห็นชอบในการอนุญาตให้บริษัทเอกชนได้เข้ามาศึกษา
ความเป็นไปได้พร้อมศึกษาผลกระทบตามโครงการแปรรูปขยะมูล
ฝอยเป็นพลังงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 

   ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลนากลางได้มอบหมายให้ 
มทส. คณะวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ไปศึกษา โดย มทส. ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณการศึกษาและวิจัยจากภาคเอกชน และ
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลนากลางรอผลการศึกษา
ผลกระทบและความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของโครงการ
ดังกล่าวว่า เมื่อ มทส.ศึกษาอย่างรอบด้านแล้ว เช่น สิ่งแวดล้อม 
ที่ดิน ระยะห่างชุมชน มลภาวะ ปริมาณขยะ และอ่ืน ๆ โดยจะมี
ผลสรุปอย่างไรและหากทาง อบต. ได้เล่มผลสรุปจาก มทส.     
คณะวิศกรรมสิ่งแวดล้อมมาแล้วจะได้เสนอเล่มผลการศึกษาความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ต่อสภา อบต.นากลาง เพ่ือพิจารณา
ต่อไป เชิญตัวแทน มทส. รายงานความก้าวหน้าของการศึกษา 

อ.ดร.อภิชน  วัชเรนทร์วงศ์ - กรณีความก้าวหน้าโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน 
(ตัวแทน มทส.)  ไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง มีดังนี้  
   ๑. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ฯ ขณะนี้อยู่ใน

ระหว่างการด าเนินยังไม่แล้วเสร็จ แต่มีความคืบหน้าไปมากโดยมี
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรอบด้านซึ่งจะส่งเสริมให้ อบต.  
นากลาง ได้ประมาณปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ นี้ 

   ๒. การชี้แจงโครงการ ฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนทราบถึงรายละเอียดโครงการได้เสร็จสิ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ ๗ 



๑๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดิอิมพิเรียล โฮเทล แอนด์ คอน
เวนชั่นเซ็นเตอร์ โคราช  ซึ่งมีผลตอบรับจาก อปท. ต่าง ๆ ในเขต
จังหวัดนครราชสีมาอย่างมาก ตอนนี้ทราบว่ามี อปท. ที่สนใจเข้า
ร่วมท าบันทึกความตกลงในการบริหารจัดการขยะกับ อบต.       
นากลาง ประมาณ ๑๐๐ กว่าแห่งแล้ว โดยทางท้องถิ่นนั้น ๆ     
จะเสนอต่อสภา ฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือ นายก ฯ มีอ านาจลงนามบันทึกความตกลงกับ อบต.
นากลาง ได้ ขณะนี้รอหนังสือตอบกลับมายัง อบต.นากลาง อยู่ 

   ๓. กรณีเฉพาะ อบต.นากลาง มีปริมาณขยะวันละ ๑๐ - 
๑๒ ตันต่อวัน ยังไม่มีปริมาณที่เพียงพอจึงต้องเชิญชวนท้องถิ่นอ่ืน
เอาขยะมาบริหารจัดการก าจัดกับทางโรงงาน ฯ ขยะนากลาง     
ซึ่งหากพร้อมโดยได้จ านวนองค์กรท้องถิ่นพอเหมาะและได้ปริมาณ
ขยะเพียงพอแล้วจะได้ให้ อบต.นากลาง ได้เสนอต่อสภา อบต.    
นากลาง เพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการท าบันทึก
ข้อตกลง (MOU) กับท้องถิ่นต่าง ๆ ผู้สนใจและมีหนังสือตอบรับ
มาแล้วพร้อมรายงานผลกระทบจาก มทส. ให้สภา อบต.นากลาง 
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  ซึ่งปริมาณขยะรวมทุก อปท. 
ผู้สนใจต้องได้ ๖๐๐ ตันต่อวัน จึงจะด าเนินการต่อไปได้ซึ่งปัจจุบัน
ก้าวหน้าไปได้มาก 

   มีท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับโครงการ  
แปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ 

นายช่วง  บุตรดี  - กระผมขอเสนอความคิดเห็น อบต.นากลาง มีปริมาณขยะเพ่ิม 
(รองประธานสภา อบต.นากลาง) มากขึ้นทุก ๆ ปี เนื่องจากโรงงาน ตึก อาคาร ชุมชน ขยายตัวจึงมี

ปริมาณขยะมากมาย สมควรให้เกิดโครงการนี้ขึ้น ผมเห็นว่าดีมาก 
นายวิภู  บัลลังค์  - กระผมเคยไปท างานที่ประเทศเกาหลีเกี่ยวกับโรงงานขยะ  
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗) กระผมเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมากอยากจะให้เกิดขึ้นในต าบล    

นากลาง เพ่ือลดปัญหาขยะในเขตต าบลนากลาง 
นางฐิติภัค  กะการด ี - ดิฉันเห็นว่า ชุมชนมีความคิดเห็นแตกต่างกันอยู่มาก สมควรให้  
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑)   ผู้ที่ยังไม่เข้าใจได้ไปศึกษาดูงานเสียก่อน ให้เขาได้ทราบผลดี ผลเสีย 

ไม่ใช่พูดกันนิดหน่อยเห็นชอบแล้ว และผลเสียต้องให้ผู้สนใจได้
ทราบผลเสียของโครงการมิใช่พูดแต่ผลดี เพราะประชาชนส่วนหนึ่ง
ยังไม่เข้าใจโครงการ ดิฉันเห็นว่าต้องสร้างความเข้าใจให้ประชาชน 
ไม่ใช่ผู้น าก็ตามกันไปเสียหมด เดี๋ยวชาวบ้านจะหาว่าผู้น าถูกซื้อตัว
ไป ซึ่งจะส่งผลเสียทางภาพลักษณ์ อบต.นากลาง ด้วยควรศึกษาให้
รอบคอบและฟังเสียงความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ทั้ง    
หมู่ ๑ - หมู่ ๙ ด้วย อย่างน้อยต้องมีเวทีประชาคม หมู่ ๑ - หมู่ ๙ 
และมีเวทีศึกษาดูงานเพ่ือนสร้างความเข้าใจชาวบ้าน ซึ่งเราเป็น
ใหญ่และเป็นเจ้าของต าบลในฐานะเลือกผู้น ามาเป็นตัวแทนของ
ชาวบ้าน 

 



๑๔ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - สมาชิกสภา อบต. ท่านใด ๆ หมู่ ๑ - หมู่ ๙ โดยรวมแล้วเห็นว่า 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)    จ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจและแจ้งผลดี - ผลเสีย ของโครงการให้

ประชาชนทราบ และประชาชนควรได้ศึกษาดูงานเพ่ือทราบข้อมูล
ได้เห็นโรงงานขยะจริง เพ่ือจะได้เป็นการความเข้าใจและท าให้เกิด
ความเชื่อมั่นว่าหากเขามาสร้างในเขตต าบลนากลางของเราแล้ว 
จะไม่ท าให้เกิดผลเสียหาย ผลกระทบกับประชาชนชาวต าบล     
นากลางอย่างแท้จริงต่อไป 

นายสามิตร์  ศิริฤกษ ์ - กระผมในฐานะเป็นคนหมู่ที่ ๓ บ้านห้วยตะคร้อ บ้านเลขท่ี ๖๔/ 
(ปลัด อบต.นากลาง)  ๔ หมู่ ๓ ต าบลนากลาง มีความเห็นโดยสรุปว่า 
   หลัก : ผมไม่สนับสนุนและมิได้คัดค้านโครงการ ฯ 
   ข้อยกเว้น : เว้นแต่ประชาชนส่วนใหญ่ของต าบลนากลาง

เห็นว่ามีประโยชน์ และพร้อมจะผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้น ตัว
ปลัด ฯ และเจ้าหน้าที่เองจะสบายใจในการติดต่อประสานใด ๆ 
บนพ้ืนฐานในการรับฟังความเห็นต่าง ของทุกคนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทุก ๆ คนอย่าง
เท่าเทียมกัน และที่ส าคัญที่สุด “การฟังเสียงประชาชนและความ
ต้องการของประชาชน คือ เสียงที่ใหญ่ที่สุด” พ่ีน้องชาวต าบล    
นากลางควรท าตามความต้องการ การมีส่วนร่วมของประชาชน   
จึงจะถือว่าถูกต้องและเหมาะสมที่สุด 

ที่ประชุมสภา ฯ  - รับทราบ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะเสนอปรึกษาหารือข้อราชการอันใดอีก 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)    หรือไม่ ถ้าไม่มีขณะนี้หมดระเบียบวาระการประชุม ฯ ขอปิดการ

ประชุมสภา ฯ 
 

  เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 
 

 
 

     (ลงชื่อ)    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
  (นายสามิตร์   ศิริฤกษ์) 

  เลขานุการสภา อบต.นากลาง 
  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  ได้ตรวจรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๑  วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 2๕๖๑ เรียบร้อย
แล้วเห็นว่าถูกต้อง  
 
 
 
 

           (ลงชื่อ)          ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                          (นายคล้าย  ต้วมสูงเนิน) 
 

 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                          (นายวชิระ  เขียววิจิตร) 
 
 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                          (นายยันต์  วินิจนัยภาค) 
 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลางได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๑  วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  2๕๖๑  แล้ว ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนากลาง  สมัย................................................ เมื่อวันที่..........เดือน...................................พ.ศ. 25๖๑ 
เวลา................น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง   (ชั้น ๓) 
 
 
 

(ลงชื่อ)    ประธานสภา อบต.นากลาง 
                  (นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน) 

     
 
 
 

 


